

Số: 58/KH-MTTQ-BTT

Bắc Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các nghị quyết, văn bản hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 19/01/2020 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động nghiên cứu và nắm vững Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn khác của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử.

2. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải thực hiện tốt từng bước của Quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần

người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ thời gian quy định cho từng công việc.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ và đúng tiến độ thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của MTTQ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác bầu cử.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG BẦU CỬ

1. Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng của các tổ chức phụ trách bầu cử tại Mục 2 Chương 3 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; bảo đảm đủ cơ cấu, thành phần của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Tổ chức các hội nghị hiệp thương

a. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lựa chọn thời gian tổ chức hiệp thương phù hợp; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị tài liệu, rà soát kỹ cơ cấu, thành phần, số lượng, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi làm việc (sau đây gọi chung là nơi công tác) và nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử bảo đảm đúng theo quy định.

b. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động đề nghị và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp dự kiến phân bổ giới thiệu người ứng cử để danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 Điều 57, khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

c. Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo bằng văn bản để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

Trường hợp đặc biệt là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhưng do điều kiện công tác đặc thù ít tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi cư trú nên không đạt được trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị...

- **Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất:** Để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương vào ngày 05/02/2021.

- **Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai:** Để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương vào ngày 15/3/2021.

- **Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba:** Để lựa chọn, lập danh những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương vào ngày 15/4/2021.

(Chậm nhất ngày 26/4/2021 Sở Nội vụ bàn giao hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giao cho Ủy ban MTTQ tỉnh)

3. Tổ chức các hội nghị cử tri

Việc tổ chức hội nghị cử tri thực hiện theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cần đảm bảo một số nội dung sau:

3.1. Tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác (có hướng dẫn riêng)

Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác.

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị không có người đủ điều kiện để dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

(Thời gian tổ chức hội nghị bắt đầu từ ngày 24/02/2021-11/3/2021)

3.2. Tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố để lấy

ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cư trú thường xuyên tại địa phương; phối hợp với các đoàn thể nhân dân thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị cử tri, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia hội nghị cử tri; bảo đảm cơ sở vật chất, chỗ ngồi cho cử tri; thông báo đầy đủ, sớm trước 5 ngày về người ứng cử, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị cử tri, thông tin tóm tắt tiểu sử của người ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri được biết; bảo đảm cử tri đến tham dự đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định tại Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

4.1. Hình thức, nguyên tắc vận động bầu cử; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong vận động bầu cử, nội dung việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; việc vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện theo các quy định tại Chương VI của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

4.2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp đặc biệt do điều kiện khách quan mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh không thể trực tiếp chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử thì phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chủ trì, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phải cử cán bộ của mình tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm chủ động nắm tình hình và bảo đảm cho hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện an toàn, đúng luật.

4.3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình.

4.4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các nội dung sau:

a. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

b. Thông báo kịp thời bằng văn bản ít nhất trước 07 ngày cho những người ứng cử về thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để người ứng cử chủ động sắp xếp thời gian, liên hệ với địa phương tổ chức hội nghị về việc tham dự.

c. Tổ chức hội nghị để đại diện Ủy ban nhân dân cùng cấp thông báo với những người ứng cử những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong trường hợp người ứng cử đại

biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhu cầu nghe Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc đơn vị bầu cử của mình giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố thì cần tổ chức để Ủy ban nhân dân các đơn vị bầu cử này báo cáo cho người ứng cử nghe.

d. Chuẩn bị chu đáo về địa điểm, thành phần mời và giấy mời; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự; phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp xúc. Khi tiếp xúc ở các huyện cần mời đại diện cử tri tất cả các xã trong huyện dự (đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các cử tri mong muốn được dự buổi tiếp xúc...).

e. Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử để cử tri và nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn về người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Tóm tắt tiểu sử người ứng cử thông báo trên hệ thống loa công cộng. Người ứng cử có thể gửi Chương trình hành động của mình cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc.

4.5. Trong quá trình chủ trì điều hành hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tạo không khí dân chủ, cởi mở; tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

4.6. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cần có sự thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp về số cuộc tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đó thông báo cho người ứng cử để người ứng cử chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội ít nhất là 10 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc.

(Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (ngày 28/4/2021) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h (trước 7h00 ngày 22/5/2021).

5. Công tác tuyên truyền

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức thành viên, các cơ quan tuyên truyền, báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026; làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của Hội đồng nhân dân; về quyền, nghĩa vụ của công dân, của cử tri, tự

mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tổ chức nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân để báo cáo cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên. Kịp thời đấu tranh, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 thành công.

6. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử

- Xây dựng kế hoạch tiếp công dân trong công tác bầu cử.
- Tiếp công dân về nội dung liên quan đến trách nhiệm của MTTQ trong công tác bầu cử; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.
 - Đôn đốc các cơ quan, tổ chức xem xét, giải quyết các đơn thư liên quan đến công tác bầu cử theo quy định do MTTQ các cấp trong tỉnh chuyển đến.
 - Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác bầu cử và gửi báo cáo về MTTQ cấp trên, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

7. Công tác kiểm tra, giám sát

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, xây dựng đề cương và tổ chức kiểm tra, giám sát; phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát và vận động Nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật.
 - Tiếp nhận báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, các đoàn giám sát bầu cử của MTTQ tỉnh để tổng hợp báo cáo theo trình tự các bước công việc bầu cử.
 - Theo dõi công tác bầu cử tại huyện Lạng Giang giúp đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, theo phân công của Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Tiếp nhận thông tin, giải đáp các nội dung liên quan đến quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo về công tác bầu cử.

8. Công tác thi đua, khen thưởng

8.1. Về nội dung thi đua

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt các nội dung Mặt trận tham gia bầu cử gắn với nội dung thi đua thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2021.

- Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

- Phối hợp thực hiện các bước của quy trình hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, không vi phạm về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

8.2. Công tác khen thưởng

Thực hiện theo Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản và qua hòm thư điện tử: bandcpl.ubmttg@gmail.com về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (qua Ban Dân chủ Pháp luật) sau mỗi bước công việc như sau:

1. Các biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, trong đó chú ý nêu tình hình người tự ứng cử.

Thời gian gửi sau từng Hội nghị hiệp thương **một (01) ngày**.

2. Báo cáo về tình hình thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND chậm nhất **ngày 08/3/2021**.

3. Báo cáo về tình hình thực hiện tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác về người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Thời gian chậm nhất là **ngày 10/3/2021**.

4. Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri để thực hiện vận động bầu cử kèm theo bản tổng hợp kiến nghị của cử tri với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thời gian báo cáo chậm nhất là **ngày 19/5/2021**.

5. Báo cáo nhanh tình hình và kết quả ngày bầu cử tại địa phương: Có thể báo cáo bằng điện thoại, fax, qua hòm thư điện tử: bandcpl.ubmttg@gmail.com hoặc điện thoại (0204) 3.555.360, fax: (0204).3 555.044 vào **ngày 23/5/2021**.

6. Báo cáo hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Thời gian chậm nhất phải báo cáo là **ngày 24/5/2021**.

7. Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân với tám nội dung nêu trên kèm theo danh

sách trích ngang những người trúng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Mặt trận, đoàn thể, dân tộc thiểu số, tôn giáo của địa phương mình. Trong báo cáo cần có đánh giá kết quả, nêu những tồn tại và những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 07/6/2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ở cấp mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để thực hiện. Xét thấy cần thiết thì đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội cử một số cán bộ chuyên trách hoặc mời các thành viên Ban tư vấn của huyện, cộng tác viên của cấp xã về lĩnh vực pháp luật tham gia thực hiện những công việc cụ thể.

2. Trong quá trình tổ chức hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, những người ứng cử đại biểu HĐND cần phải thực hiện đúng các nội dung, thủ tục, trình tự của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND, các mốc thời gian được quy định tại kế hoạch này.

3. Đề nghị lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh theo cương vị và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ các cấp để tham gia thực hiện công tác bầu cử, đồng thời giám sát việc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật; phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, dư luận xã hội về bầu cử với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để kịp thời phản ánh với các cấp, các ngành liên quan.

4. Giao Ban Dân chủ - Pháp luật thường trực tham mưu Ban Thường trực các nội dung công tác bầu cử của MTTQ tỉnh; hướng dẫn, theo dõi các huyện, thành phố trong thực hiện công tác bầu cử; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; chủ trì tham mưu các văn bản, tổ chức hội nghị và các bước hiệp thương; tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; xây dựng các báo cáo; tổng hợp, phân tích số liệu quá trình thực hiện các bước hiệp thương và tổng kết bầu cử. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử.

Ban Tuyên giáo - Dân tộc tham mưu xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền về công tác bầu cử; tập hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội về bầu cử; mở chuyên mục về công tác bầu cử trên trang thông tin điện tử của MTTQ tỉnh; hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử.

Ban Tổ chức - Hành chính đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ bầu cử; phối hợp với Ban Dân chủ-Pháp luật tổ chức các hội nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh trong quá trình bầu cử. Chủ trì tham mưu chuẩn bị nội dung về công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia công tác bầu cử. Đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các cơ quan tổ chức Trung ương và địa phương trong bầu cử. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử.

Ban Phong trào phối hợp Ban Dân chủ-Pháp luật tham mưu thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị MTTQ các cấp phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh qua Ban Dân chủ - Pháp luật, số điện thoại (0204) 3.555.360, ĐTDĐ đồng chí Đặng Ngọc Long - Trưởng ban Dân chủ Pháp luật 0988.584.555./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBBC tỉnh;
- Ban DCPL-Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban TT Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ủy ban MTTQ các huyện, TP;
- Lưu: VT, DCPL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH



Trần Công Thắng